



ประกาศกรมทวงหลวงชนบท

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓

ตามที่ อ.ก.พ.กรมทวงหลวงชนบท มีประกาศ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินบุคคล รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ไปแล้ว นั้น

กรมทวงหลวงชนบท ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน
และมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้ สามารถทักท้วงได้
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้ทักท้วงต้องระบุเหตุแห่งการทักท้วงและลงลายมือชื่อผู้ทักท้วงในเอกสาร
ไว้เป็นสำคัญด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๓

(นายปฐม เฉลยวาเรศ)
อธิบดีกรมทวงหลวงชนบท

สำเนาถูกต้อง

(นางสมพร ฐิตินันท์ / ๒๕๖๓-๖)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓

(แบบทำยประกาศกรมทางหลวงชนบท ลงวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๓)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่ขอประเมิน	ชื่อผลงาน	ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ	สัดส่วน	ผู้ร่วม ดำเนินการ
๑	นางสาวกรลภัส ยอดศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๙ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๙ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	- ผลงานลำดับที่ ๑ เรื่อง การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA ครอบคลุม) - ผลงานลำดับที่ ๒ เรื่อง การดำเนินการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ที่ขยายผลไปยัง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ - ๑๘ - ข้อเสนอ/แนวคิดเพื่อพัฒนางาน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการให้บริการประชาชนของศูนย์ราชการสะดวก	๒๕๖๒ ๒๕๖๒	๘๐% ๘๐%	นางสาวซาริณี มิตรเมี้ยน (๒๐%) นายกฤษรัฐภูมิ ยนต์ภักดี (๒๐%)

stul